

๓	ค่าจ้างจัดดอกไม้ โครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ งานรัฐพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติไทย และ วันพ่อแห่งชาติ	นายคมสัน คำวินิจฉัย	๔,๕๐๐
๔	ค่าจ้างจัดหาปิ่นโตพร้อมจัดทำอาหารเพล โครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ งานรัฐพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติไทย และ วันพ่อแห่งชาติ	นางสาวนงค์เยาว์ ทาอิน	๒,๓๐๐
๕	ค่าจ้างจัดหาเครื่องเสียงชุดกลาง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ งานรัฐพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติไทย และ วันพ่อแห่งชาติ	นายเจตรินทร์ เชิดชูสกุลเจริญ	๓,๐๐๐
๖	ค่าวัสดุสำนักงาน โครงการสกัดกั้นผลักดัน ชาวเขาออกนอกประเทศและโยกย้ายถิ่นที่ อยู่อาศัยภายในประเทศ	ร้านพร เครื่องเขียน	๓,๐๐๐
๗	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งบอำนวยการ ส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ ๑	บ.สตาร์ คอร์ ปอเรชั่น - ไชยปราการ	๑๐,๐๐๐
๘	ค่าวัสดุสำนักงาน งบอำนวยการ ส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ ๑	ร้านไอริณ ก๊อปปี้	๔,๔๕๘
๙	ค่าหมึกเครื่องโทรสาร งบอำนวยการ ส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ ๑	ทจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาเก็ตติ้ง	๕,๙๙๒
๑๐	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบอำนวยการของสำนักทะเบียน	บ.สตาร์ คอร์ ปอเรชั่น - ไชยปราการ	๙,๔๐๐
๑๑	ค่าจ้างจัดทำอาหาร โครงการศูนย์ดำรงธรรม...เคลื่อนที่ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑	นายจำนงค์ มาลา	๔,๕๐๐
๑๒	ค่าจ้างจัดสถานที่ โครงการศูนย์ดำรงธรรม...เคลื่อนที่ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑	นายจำนงค์ มาลา	๔,๕๐๐



ประกาศอำเภอไชยปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

(นายอนวัช สัตตบุศย์)
นายอำเภอไชยปราการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศอำเภอไชยปราการ
(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ได้รับคัดเลือก	เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๑	ค่าจ้างจัดทำอาหาร โครงการศูนย์ดำรงธรรม...เคลื่อนที่ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑	นายศรียนต์ จิตรประสงค์	๔,๕๐๐
๒	ค่าจ้างจัดสถานที่ โครงการศูนย์ดำรงธรรม...เคลื่อนที่ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑	นายศรียนต์ จิตรประสงค์	๔,๕๐๐